

Số: 64 /TB-VP

Hồn Đất, ngày 02 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh
tại Buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn
về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018**

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Hồn Đất có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

Sau khi nghe UBND xã Mỹ Hiệp Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương; ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn. Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của xã Mỹ Hiệp Sơn tiếp tục ổn định, có bước phát triển, có 08/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt khá so với kế hoạch, trong đó: thu ngân sách đạt hơn 84%; vụ Đông Xuân 100% diện tích được gieo sạ, năng suất khá cao (7,5 tấn/ha), sản lượng đạt và tăng so với cùng kỳ (11.765 tấn); chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao (tiểu học trên 96%, THCS và THPT trên 98%); các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai kịp thời, có nhiều tiến bộ; xây dựng chính quyền, CCHC, thi đua, khen thưởng được quan tâm chỉ đạo; an ninh chính trị được giữ vững; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đã tổ chức thành công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã được chọn làm điểm trong năm 2018.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu (11/18) chưa đạt so với kế hoạch, một số chỉ tiêu đã được UBND huyện giao theo Công văn số 22/UBND-VP ngày 18/01/2018 từ đầu năm chưa thể hiện đầy đủ trong báo cáo (chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thành lập HTX...), chưa đánh giá hết các mặt hoạt động của xã; công tác triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhà tình nghĩa, nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp còn chậm; cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi chuyển dịch chưa nhiều; tồn nợ đọng vốn vận



động nhân dân đóng góp xây dựng GTNT cao... yêu cầu xã cần tập trung chỉ đạo, khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm 2018.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

a) Về kinh tế

Tập trung định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cần xem xét nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Định hướng quy hoạch các vùng: chuyên canh lúa chất lượng cao, lúa-cá đồng...

Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, trang trại, hợp tác xã có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Khắc phục hoàn chỉnh các thủ tục thành lập HTX theo quy định, lấy mục tiêu lợi nhuận của xã viên làm chính. Chú ý phát triển HTX sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường và liên kết với doanh nghiệp, tìm nhà đầu tư, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Quy hoạch sản xuất gắn với quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trạm bơm, cầu, cống...).

Thông nhất việc xã hội hóa trong khâu bơm tát và thành lập THT bơm tát, giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, phương án tài chính theo quy định, hoàn thành trong tháng 7/2018; Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng bổ sung một số danh mục công trình công, đề bao để giảm bớt giá trị đầu tư của dự án. Sau đó, giao UBND xã phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức họp dân và tổ chức thực hiện.

Quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, công khai dân chủ. Tăng cường thu nợ GTNT bằng nhiều hình thức, góp phần giảm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Thực hiện đúng quy trình về xây dựng cơ bản đối với các công trình do xã quản lý (công trình nhà văn hóa ấp, nhà tình nghĩa...), trường hợp xét thấy địa phương không đủ năng lực quản lý đầu tư theo quy định, có văn bản đề nghị để huyện xem xét giao cơ quan, đơn vị có đủ năng lực thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Rà soát toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn, có báo cáo tổng hợp về hiện trạng, diện tích và nhu cầu sử dụng đối với từng khu vực. Những khu vực nào có nhu cầu sử dụng vào mục đích chung, khu vực nào không cần sử dụng thì có Tờ trình, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết.

Đối với việc xây dựng nông thôn mới: yêu cầu UBND xã quan tâm thực hiện tốt, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch hàng năm, có lộ trình cụ thể để thực hiện đạt các tiêu chí.

Đối với khu vực 500 ha chuẩn bị thành lập HTX: Giao UBND xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với nhà đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định Luật Hợp tác xã. Đồng thời, UBND xã tiến hành họp dân lấy ý kiến theo quy trình; phương án xây dựng 02 đập tạm tại khu vực này là không khả thi.

b) Văn hóa – Xã hội

Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, giáo dục ý thức cho các em để các em thích học, ham học qua đó nâng cao nhận thức học để thoát nghèo cho gia đình và bản thân các em học sinh.

Thực hiện tốt các chủ trương chính sách về an sinh xã hội, chính sách với người có công; giải quyết việc làm, rà soát cung cầu chặt chẽ đảm bảo đào tạo nghề phải phù hợp với nhu cầu của địa phương và thị trường lao động; khẩn trương triển khai giải ngân vốn xây dựng nhà tình nghĩa theo kế hoạch. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, khu dân cư, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác y đức, khám điều trị bệnh ban đầu. Làm tốt công tác vận động tham gia BHYT toàn dân đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

c) Về xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nội bộ và nhân dân, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó vai trò lãnh đạo của đoàn thể là rất quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền; cán bộ, lãnh đạo xã phải quán triệt chủ trương vận động trong nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất quán; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt chủ trương công khai dân chủ trong mọi hoạt động của địa phương.

Thực hiện tinh giản biên chế số người làm việc không chuyên trách tại xã theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quản lý nhà nước, nhất là quản lý, vận hành tốt trang hồ sơ công việc mới triển khai nâng cấp, tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin hành chính. Chấp hành nghiêm chế độ hội họp, thông tin báo cáo và chỉ đạo thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và UBND huyện.

d) Quốc phòng – An ninh

Tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm, phối hợp tốt với các địa bàn giáp ranh khi xảy ra tình huống; tham mưu xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.



Tổ chức tốt công tác phúc tra năm nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị và làm tốt các bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Đối với các kiến nghị

- Về mua sắm trang thiết bị: trong điều kiện kinh phí còn khó khăn đề nghị xã thực hiện tốt việc tiết kiệm, tận dụng các trang thiết bị có thể tiếp tục sử dụng. Đối với những nhu cầu cấp bách, việc thiếu thiết bị có thể ảnh hưởng lớn đến công việc thì xã lập tờ trình gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để xem xét, tham mưu báo cáo UBND huyện.

- Về quản lý xây dựng, nghiệm thu công trình trụ sở UBND xã: giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng kiểm tra, giám sát các hạng mục thi công, đơn đốc, nhắc nhở nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công, đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình.

- Thu gom rác: giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp lập phương án, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

- Đề nghị mở cầu vào chợ, khu dân cư xã Mỹ Hiệp Sơn: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện thực hiện.

- Xây dựng cầu ngang kênh Ba Thê - Sóc Xoài tại điểm trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện hướng dẫn UBND xã xúc tiến hoàn thành hồ sơ thiết kế, triển khai thi công theo quy định.

- Đối với khu đất ông Huỳnh Hữu Hiệp đang sử dụng: giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện thủ tục cho thuê đất theo quy định.

3. Các ngành chuyên môn cấp huyện căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND huyện và chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp hỗ trợ xã thực hiện đạt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Văn phòng HĐND và UBND thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: /s/

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn;
- LĐVP, các CVTH;
- Lưu: VT, ttnthuy.

